



COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Cấp Thời: 18/Tháng Tư/23

Liên Lạc: Thông Tin HCA  
[HCAComm@ochca.com](mailto:HCAComm@ochca.com)

## HÃY BỎ NHỮNG THUỐC MEN KHÔNG CẦN DÙNG TẠI ĐỊA ĐIỂM GẦN NHÀ QUÝ VỊ VÀO NGÀY TOÀN QUỐC NHẬN TRỞ LẠI

(Santa Ana, CA) - Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) khuyến khích các thành viên của cộng đồng hãy bỏ những thuốc men theo toa bác sĩ quá hạn, không cần dùng hay không muốn nữa vào “Ngày Toàn Quốc Nhận Trở Lại” Thứ Bảy, 22 Tháng Tư từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại một số các địa điểm trên toàn Quận Cam (OC).

**Bác Sĩ Veronica Kelley**, Y Sĩ Trưởng đặc trách Dịch Vụ Phục Hồi và Sức Khỏe Tâm Thần của HCA phát biểu: “ Đây là cơ hội tốt cho những cá nhân có thể dọn dẹp các tủ thuốc cùng lúc bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho những người thân yêu của họ. Các thuốc men cũng có thể nguy hiểm như những loại thuốc kích thích trên đường phố một khi dùng mà không có toa hay với sự hướng dẫn của bác sĩ. Cuộc khủng hoảng về thuốc nghiện opiod trên toàn quốc và ở đây tại Quận Cam. Tham dự vào một sự kiện như Ngày Toàn Quốc Nhận Trở Lại sẽ tạo một ảnh hưởng.

Sáng kiến này nói lên vấn đề thiết yếu của sự an toàn và sức khỏe công cộng. Sự Kiện Ngày Toàn Quốc Nhận Trở Lại yểm trợ sự quyết tâm của Cơ Quan HCA đối với sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng Quận Cam bằng cách khuyến khích công chúng dọn bỏ những thuốc men không cần thiết tại nhà để ngăn ngừa sự lạm dụng và nghiện ngập opiod ngay từ lúc đầu.

Sự kiện Ngày Nhận Trở Lại giúp gây chú ý cho vấn nạn hiện đang dai dẳng và nhắc nhở chúng ta làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng. Để tìm một nơi bỏ thuốc Nhận Trở Lại gần nhà quý vị, xin vào trang mạng của Cơ Quan Quản Trị Đặc Trách Thuốc Men tại [www.DEATakeback.com](http://www.DEATakeback.com) hay gọi số 1 (800) 882-9539. Dịch vụ bỏ thuốc hoàn toàn miễn phí và ẩn danh.

Muốn biết thêm về những nỗ lực ngăn ngừa sự lạm dụng thuốc men tại Quận Cam hay tìm những địa điểm để bỏ thuốc an toàn địa phương quanh năm, xin vào [www.ochealthinfo.com/adept](http://www.ochealthinfo.com/adept).

###